

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

CORPORATES

อันดับเครดิตองค์กร: A-
 แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด: 22/10/67
 อันดับเครดิตองค์กรในอดีต:

วันที่	อันดับเครดิต	แนวโน้มอันดับเครดิต/ เครดิตพิง
28/08/67	A-	Alert Developing
09/12/64	A-	Stable

ติดต่อ:
 ประวีตร ชัยชนะภัย, CFA
 pravit@trisrating.com

เทอญ รูติเนือง, CFA
 tem@trisrating.com

ภารัต มัทธโน
 parat@trisrating.com

เสริมวิทย์ ศรีโยธา
 sermwit@trisrating.com



WWW.TRISRATING.COM

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

เหตุผล

ทริสเรทติ้งยกเลิกเครดิตพิงแนวโน้ม “Developing” หรือ “ยังไม่ชัดเจน” ที่ให้ไว้กับ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนเป็นแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “A-” โดยอันดับเครดิตเฉพาะองค์กร (Stand-alone Credit Profile – SACP) ยังคงอยู่ที่ “a-” เช่นเดิม

อันดับเครดิตเฉพาะองค์กรยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการดำเนินงานที่มั่นคงของบริษัทในธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ต้นทุนการดำเนินงานที่มีต้นทุนต่ำ และสถานะทางการเงินที่มีหนี้สินในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตเฉพาะองค์กรดังกล่าวยังคงมีข้อจำกัดจากโอกาสในการเติบโตที่จำกัด รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย

ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ (Strategic) ต่อ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC) เนื่องจาก SCCC ถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทในสัดส่วน 61.44% ซึ่งทำให้ SCCC มีอิทธิพลต่อทิศทางธุรกิจผ่านคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดูแลนโยบายทางการเงินของบริษัทได้

ในมุมมองของทริสเรทติ้ง บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้จัดหาถ่านหินหลักสำหรับ SCCC ซึ่งถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ แม้ว่า SCCC กำลังดำเนินการตามเป้าหมายในการลดคาร์บอนและพยายามแทนที่ถ่านหินด้วยเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ๆ แต่ถ่านหินก็ยังไม่จะถูกแทนที่ได้ทั้งหมด บริษัทจะยังคงจัดหาถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียให้กับ SCCC ในระยะยาว คิดเป็นประมาณ 20%-25% ของปริมาณการใช้ถ่านหินทั้งหมดของ SCCC ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะสนับสนุน SCCC ให้สามารถจัดหาถ่านหินได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ดำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพ

อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมองว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความเป็นอิสระจาก SCCC และมีความเชื่อมโยงด้านชื่อเสียงในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานในธุรกิจเหมืองและการจัดหาถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ทริสเรทติ้งจึงเชื่อว่าบริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจหลักของตนเองได้อย่างอิสระ แม้จะเป็นเช่นนั้น ทริสเรทติ้งยังคงประเมินว่า SCCC มีแรงจูงใจที่จะให้การสนับสนุนบริษัทภายใต้บางสถานการณ์

ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะสามารถสร้าง EBITDA ได้ปีละ 2.5-3.5 พันล้านบาทในช่วงสามปีข้างหน้า ทั้งนี้ สถานะหนี้สินของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากไม่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA คาดว่าจะอยู่ต่ำกว่า 1.5 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินจะสูงกว่า 60%

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหวังว่าบริษัทจะมีผลการดำเนินงานตามที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้ โดยธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจะยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ขณะเดียวกัน บริษัทไม่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

อย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงิน นอกจากนี้ ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทต่อ SCCC คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

โอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเฉพาะองค์กรของบริษัทในระยะสั้นมีจำกัด เนื่องจากการคาดการณ์การลดลงของการบริโภคด้านเงินในระยะยาว และขนาดธุรกิจที่เล็กของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีอันดับเครดิตสูงกว่า ในทางกลับกัน การปรับลดอันดับเครดิตเฉพาะองค์กรของบริษัทอาจเกิดขึ้น หากสถานะทางการเงินของบริษัทแย่ลงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการลงทุนที่ใช้หนี้เป็นจำนวนมาก การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง หรือการโอนเงินสดจำนวนมากไปยังบริษัทแม่

ตาม "เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ" ของทริสเรตติ้ง อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากสถานะทางด้านเครดิตของ SCCC แข็งแกร่งขึ้น ในทางกลับกัน อันดับเครดิตของบริษัทอาจถูกปรับลดลงหากอันดับเครดิตเฉพาะองค์กรของบริษัทลดลง หรือสถานะทางด้านเครดิตของ SCCC อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (LANNA)

อันดับเครดิตองค์กร:	A-
แนวโน้มอันดับเครดิต:	Stable

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

อาคารสิลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สยาม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2568 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิด เผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีใช้ค่าแกลงข้อเท็จจริง หรือค่าเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ใดๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ เกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria